

บทที่ 1

บทนำ

หลักการและเหตุผล

การบัญชีเป็นกิจกรรมเพื่อแสดงข้อมูลเชิงปริมาณ ซึ่งเน้นในการให้ความรู้และข้อเท็จจริงต่างๆ ทางการเงินและให้ประโยชน์ในการตัดสินใจทางเศรษฐกิจ เพื่อให้องค์กรนำไปประกอบการตัดสินใจ โดยการมีระบบข้อมูลที่ต้องเป็นมาตรฐานและการเผยแพร่อย่างรวดเร็วสามารถนำมาใช้วิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบในการตัดสินใจ หรือเพื่อการวางแผนการบริหารกิจการ การระดมการจัดสรรเงินทุนในตลาดการเงินทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ (ชนิตา สุวรรณจุฑะ และคณะ, 2534) วิชาชีพบัญชีจึงนับเป็นวิชาชีพหนึ่งที่มีความสำคัญและจำเป็นต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ดังนั้น การปฏิบัติงานวิชาชีพบัญชีบางอย่างควรจำกัดให้เฉพาะผู้ปฏิบัติงานที่มีความคุณสมบัติเหมาะสม รวมถึงสามารถใช้อองค์ความรู้สามัญ (Common Body of Knowledge) ซึ่งหมายถึง ระดับความรู้ขั้นต่ำสุดที่ผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชี ต้องศึกษาและเข้าใจซึ่งสามารถเรียกหรือจดจำได้ในทันทีที่ปฏิบัติงานอยู่ได้อย่างเหมาะสมอีกด้วย

พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ให้ข้อกำหนดเรื่องการควบคุมการประกอบวิชาชีพด้านการทำบัญชี ไว้ในมาตรา 45 ระบุว่า ผู้ทำบัญชีที่จะขึ้นทะเบียนกับสภาวิชาชีพบัญชีต้องมีคุณวุฒิการศึกษาตามที่กำหนดในข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี และยังมีประกาศกรมทะเบียนการค้า (กรมพัฒนาธุรกิจการค้าในปัจจุบัน) เรื่อง กำหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ทำบัญชี พ.ศ. 2543 ให้ผู้ทำบัญชีต้องเข้ารับการอบรมความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพบัญชีอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกรอบ 3 ปี จากสถาบันวิชาชีพบัญชีหรือสถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานที่อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้ความเห็นชอบ นอกจากนี้ นักบัญชีต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอื่นๆ อีก ไม่ว่าจะเป็นทางด้านวิชาการ ด้านการสื่อสาร ด้านการวิเคราะห์ ด้านการทำงานร่วมกับผู้อื่น รวมถึงความซื่อสัตย์ ความเที่ยงธรรม จรรยาบรรณ และทัศนคติทางวิชาชีพ ก็เป็นส่วนส่งเสริมในการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ประสบความสำเร็จ

จะเห็นได้ว่า คุณสมบัติที่นักบัญชีต้องมีนั้นเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี (International Education Standards for Professional Accountants - IESs) ซึ่งได้กล่าวถึงไว้ในฉบับที่ 3 เรื่อง “ทักษะทางวิชาชีพ” (Professional Skills) โดยจุดมุ่งหมายของมาตรฐานฉบับนี้คือ การทำให้มั่นใจได้ว่าเป็นบุคคลที่พร้อมจะเป็นผู้ประกอบ

วิชาชีพบัญชี และเพื่อใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบทักษะทางวิชาชีพของนักบัญชีว่ามีเพียงพอตามที่กำหนดไว้หรือไม่

นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน มีการลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติที่เริ่มเข้ามาเปิดดำเนินกิจการในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 ประกอบด้วย ในอุตสาหกรรมหลายประเภท และจากการศึกษาในด้านความต้องการใช้ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการบริหารของธุรกิจ ในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน พบว่า ผู้บริหารกิจการส่วนใหญ่ใช้ข้อมูลจากรายงานต่างๆ ที่จัดทำขึ้น โดยนักบัญชี แต่ระบุปัญหาในการจัดทำรายงานว่า พนักงานบัญชีมีความรู้ความสามารถไม่เพียงพอ ซึ่งส่งผลถึงคุณภาพของรายงานคือข้อมูลทางการบัญชีขาดความถูกต้องและไม่ตรงตามความต้องการของผู้บริหาร (โอบพร คงประเสริฐ, 2547)

ดังนั้นผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาคูณสมบัติของนักบัญชี ในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน ว่าเป็นไปตามแนวทางมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ เพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับนักบัญชีที่จะใช้พัฒนาตนเองต่อไปในอนาคต

วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาคูณสมบัติของนักบัญชี ในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน

ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา

1. ทำให้ทราบคูณสมบัติของนักบัญชี ในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน
2. สามารถนำข้อมูลไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคูณสมบัติของนักบัญชี ในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน ต่อไปในอนาคต

นิยามศัพท์

คูณสมบัติ หมายถึง ความสามารถประเภทต่างๆ ที่จำเป็นต่อการนำความรู้ทางวิชาชีพ ค่านิยม จรรยาบรรณ และทัศนคติทางวิชาชีพด้านบัญชีไปปฏิบัติอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพภายใต้สภาพแวดล้อมทางวิชาชีพ ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ ทักษะทางปัญญา ทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหน้าทำงาน ทักษะทางคูณลักษณะเฉพาะบุคคล ทักษะทางปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นและการสื่อสาร และทักษะทางองค์การและการจัดการธุรกิจ

นักบัญชี หมายถึง พนักงานผู้มีหน้าที่ในการบันทึก เก็บรวบรวม จำแนก และทำสรุปข้อมูลอันเกี่ยวกับเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจในรูปตัวเงิน

นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน หมายถึง นิคมอุตสาหกรรมที่จัดตั้งขึ้นที่จังหวัดลำพูน เพื่อสนองนโยบายต่อแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2520 – 2524) ซึ่งกำหนดให้มีการกระจายการพัฒนาอุตสาหกรรมไปสู่ภูมิภาคต่างๆ และเพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525 – 2529) ซึ่งเน้นให้มีการพัฒนาเมืองหลัก เมืองรองของภาคต่างๆ



ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved